

ด่วนมาก

ที่ ศธ 04229/ 10



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

10 มกราคม 2555

เรื่อง การดำเนินงานเรื่องเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ด้วยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ทั้ง 4 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 2 ปี กำลังจะหมดวาระลงในปีงบประมาณ 2554 นี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการดังกล่าวจาก “กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา” เป็น “เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา”
2. ให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายจังหวัด มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงในสังกัด รวมถึงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ ด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในองค์ประกอบ/บทบาทหน้าที่/วาระกรรมการ ในส่วนของการแต่งตั้งกรรมการซึ่งได้ระบุไว้ว่า

“กรรมการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนใน สพม. ของแต่ละจังหวัดทุกคน และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป. 1 คน และสังกัดอื่นสังกัดละ 1 คน (ถ้ามี)...”

ทั้งนี้ ให้ศึกษาแนวปฏิบัติจากเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 วันที่ 11 – 13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเว็บไซต์ของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 25 มกราคม 2555 เพื่อแต่งตั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ระจับทุกซ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

โทร. 0 2288 5940 โทรสาร 0 2288 5941